



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง การสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM
บางขุนเทียน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM บางขุนเทียน โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการทำสัญญากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๒
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๒๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อรับเอกสารสอบราคาหรือหนังสือมอบ
อำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมด้วยสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาใบ ภ.พ. ๒๐ มายื่นในวันรับเอกสารสอบราคาอย่าง
ละ ๑ ฉบับ ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร